

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 8 năm 2021

## THƯ CHÚC MỪNG

**Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính  
Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2021)**

*Thân gửi: Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.*

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước 28-8, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công!

Đồng hành cùng các đồng chí tròn 2 năm, thời gian tuy không dài nhưng tôi rất hiểu, thông cảm và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người làm công tác văn phòng, nhất là văn phòng UBND tỉnh- cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiệm vụ này là rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức thuộc Văn phòng phải có đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, am tường pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng để tham mưu thật chắc, thật sự là “cửa gác” cuối cùng trong quy trình thẩm định văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Vượt qua những khó khăn về điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người, các đồng chí đã rất cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ngày truyền thống Văn phòng năm 2021 này, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, không tổ chức họp mặt như mọi năm. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu rằng đây là ngày tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước cho nhiệm vụ chung vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không có điều kiện để gặp từng người một, thông qua thư này, tôi xin chúc mừng Ngày truyền thống Văn phòng và trân trọng cảm ơn những đóng góp đầy trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực và tận tụy, trách nhiệm và nhiệt tình, đoàn kết và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ.

*Thân ái!*



**Huỳnh Thị Diễm Ngọc**